



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์</p> <p>มติชน</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หลักเกณฑ์รพ.รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหาร สปสช. โดยมีการหารือกรณีรพ.มงกุฎวัฒนะที่กักตัวหลักเกณฑ์รพ.รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ ต้องมีแพทย์ประจำอย่างน้อย 1 คน ว่า เกณฑ์ของหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีรพ.ใน กทม.ผ่านเกณฑ์ประมาณ 8 แห่ง มีเพียงรพ.มงกุฎวัฒนะที่ไม่ผ่าน จึงเสนอให้เปลี่ยนเกณฑ์เพื่อให้ใช้แพทย์พาร์ตไทม์ได้ ที่ประชุมคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน การเปลี่ยนเกณฑ์คงไม่ได้ แต่ให้ออกโดยยืดเวลาให้สามารถใช้แพทย์พาร์ตไทม์ได้ 1 ปี โดยมอบหมายให้เลขาธิการ สปสช. ทำความเข้าใจกับผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ยืนยันว่าประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ เพราะมีรพ.ทั้งรัฐและเอกชนที่สามารถดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจได้กระจายทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด</p> <p>ด้าน พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ กล่าวว่า ขอบคุณรมว.สธ.แทนประชาชนที่จะไม่เดือดร้อนไปอีก 1 ปี ยืนยันว่ารพ.มงกุฎวัฒนะมีศัลยแพทย์หัวใจอยู่แล้ว 3 คน พร้อมดูแลรักษาคนไข้ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมามีผ่าตัดหัวใจคนไข้ทั้งคนไทยและต่างชาติมาตลอด การออกเกณฑ์แบบนี้เพื่อให้หน่วยรับส่งต่อด้านหัวใจมีศัลยแพทย์หัวใจคอยประสานงานกับสปสช.ในวันเวลาราชการ แต่รพ.มงกุฎวัฒนะเป็นหน่วยบริการหลักของระบบบัตรทอง มีศูนย์ประสานงานกับสปสช.อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีศัลยแพทย์มาทำหน้าที่แค่ประสานงานตามเกณฑ์ของหน่วยรับส่งต่อของสปสช.อีก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประจักษ์วิชัย เลื่อนาค รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นว่าเกณฑ์เรื่องแพทย์ประจำเป็นเกณฑ์ที่ดี ทำให้เกิดความมั่นใจกับคนไข้ แต่ช่วงเวลาที่ประกาศมีความกระชั้นชิดทำให้รพ.ปรับตัวไม่ทัน จะมีการพูดคุยกับรพ.เอกชนที่เคยผ่าตัดในบัตรทองรวมถึงรพ.มงกุฎวัฒนะเป็น เพื่อให้เวลาเตรียมตัวอีก 1 ปี โดยจะออกเป็นประกาศของบอร์ดสปสช. ส่วน รพ.อื่นที่เข้ามาใหม่จะให้ใช้ตามเกณฑ์นี้ และขออภัยว่าผู้ป่วยบัตรทองในรพ.มงกุฎวัฒนะโรคอื่นๆ รักษาได้ตามปกติ</p>
<p>เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>ระบบสุขภาพไทย</p> <p>-เสนอบทความ สช.จัดมีเวที 10 ปี สช. “สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ” ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม. โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ปาฐกถาในหัวข้อ “ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า” ว่า 10 ปีจากนี้มีความสำคัญมากที่จะเห็นรูปธรรมของการพัฒนาระบบสุขภาพ หลังประกาศใช้พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และมีสช.เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยก้าวต่อไปยังต้องยึดจุดหมายไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพให้มีความทั่วถึงเป็นธรรม คุณภาพดี และมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวทาง “สร้างนำซ่อม” และเสนอให้แก้ปัญหารพ.รัฐผู้ป่วยแน่น แพทย์พยาบาลภาระงานหนัก รพ.ได้งบประมาณไม่พอ จนนำไปสู่ความขัดแย้ง โดย 1.เน้นการสร้างสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง 2.ทำให้ฐานของระบบบริการกว้างและเข้มแข็ง เน้นการส่งเสริมระบบสุขภาพชุมชน สร้างบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ให้คนไทยทุกคนมีหมอประจำครอบครัว โดยเสนอให้มีทีมนักสุขภาพครอบครัว มีพยาบาลของชุมชน 1 คนต่อ 2 หมู่บ้าน ผู้ช่วยพยาบาล 1 คนต่อ 1 หมู่บ้าน จ่ายโดยใช้เงินจากกองทุนสุขภาพตำบล อบต. 3.ปรับระบบบริหารรพ.และการเงิน โดยปรับบทบาทของสธ.เป็น “องค์กรนโยบาย” เน้นการกระจายอำนาจสู่ชุมชน อปท. และองค์กร โดยสธ.สนับสนุนทางนโยบายและวิชาการ</p> <p>รัฐควรพิจารณาข้อเสนอที่รพ.เอกชนต้องการผลิตแพทย์ใช้เองและเหลือให้ภาครัฐ ขณะเดียวกันรพ.ของรัฐควรปรับตัวไปบริหารแบบเอกชน หรือทำให้เกิดรพ.เอกชนของรัฐประมาณ 1,000 แห่ง ซึ่งนอกจากลดการขาดทุนได้แล้ว ยังมีกำไรทำให้เกิดศักยภาพในการจัดหาเครื่องมือบริการประชาชนได้เพิ่ม เช่น รพ.บ้านแพ้ว สำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า สช.ในฐานะกลไกหลักตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ต้องสร้างหน่วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สัมฤทธิ์ศาสตร์ทางนโยบายสาธารณะ เพื่อเสนอนโยบายสาธารณะที่สำคัญในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึง และ ยังเสนอให้สธ.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดตั้ง สถาบันนโยบายสุขภาพแห่งชาติสมเด็จเจ้าฟ้าฯมหิดล เพื่อเป็นสถาบัน พัฒนาบุคลากรของสธ. อาจารย์ กรรมการสภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจนโยบายเชิงระบบมากขึ้น</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ไทยแลนด์ดิจิทัล</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดงานนิทรรศการนานาชาติ “ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2017” (DIGITAL THAILAND BIG BANG 2017) ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชันไทยแลนด์ : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” และกล่าวว่า รัฐบาลต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนประเทศ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และเชื่อมโยงกับสังคมโลก โดยการพัฒนาดิจิทัลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนสามารถเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งคนและเทคโนโลยีดิจิทัลต้องพัฒนาไปด้วยกัน รัฐบาลยังได้นำเนตประชารัฐมาให้บริการด้าน สาธารณสุข เพื่อดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม เช่น เรื่องบัตรทองและการให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ และย้ำว่าสิ่งที่ เคยทำก็ยังคงทำอยู่ แต่มีการคาดการณ์ว่าภาระด้านสาธารณสุขมีประมาณ 2 ล้านล้านบาท และจะสูงถึง 10 ล้านล้านบาทในอนาคต ในขณะที่งบประมาณของประเทศมีเพียง 3 ล้านล้านบาท เราจึงต้องเตรียมการและลองคิดถึงสิ่งเหล่านี้ ด้วย</p>
เดลินิวส์	<p>รพ.เอกชนกับระบบประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี รพ. เอกชนออกมาระบุงบค่าบริการรักษาที่ สปสช. จ่าย ให้กับ รพ.เอกชน เป็นค่าบริการผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) น้อย ทำให้รพ.อยู่ลำบาก ว่า ได้นัดหมายหารือผู้เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข, สปสช., กทม. และ รพ.เอกชน ในวันที่ 27 ก.ย. โดยจะหารือ ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สปสช. และ รพ.เอกชน ว่าจะมีสิ่งใดทำได้ เพื่อประชาชนจริง ๆ อาจจะยอมไม่กำไรบ้าง คิด ว่า รพ.เอกชนที่ตั้งใจช่วยสังคมก็มีเยอะ</p> <p>ขณะที่ นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขานุการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ตั้งแต่ที่มี รพ.ออกจากระบบ ประกันสังคม ตนได้เชิญ รพ.เอกชนเข้ามาพูดคุยไปแล้วแต่ได้รับคำยืนยันว่า เขาไม่ได้ขาดทุนจากระบบประกันสังคม แต่อาจจะมีบ้างที่อยากให้ปรับโดยเฉพาะเรื่อง สปส.เข้าข้างผู้ป่วยมากเกินไป ส่วน รพ.เอกชนที่ออกจากระบบนั้น เพราะเป็นเรื่องของธุรกิจ ส่วนกรณีที่มีการตัดเงินด้านคุณภาพ 40-80 บาทออกไป และเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินตาม คุณภาพบริการแทน โดยผู้ประกันตนมีส่วนร่วม เพราะปัจจุบัน รพ.เกือบจะ 100 เปอร์เซ็นต์ ผ่านมาตรฐาน เอชเอ ที่เป็นข้อกำหนดเดิมในการรับเงินด้านคุณภาพอยู่แล้ว ถ้าจ่ายจะเหมือนกินเปล่า ซึ่งคณะกรรมการการแพทย์ก็จะ พิจารณาว่าอะไรคือคุณภาพของบริการ ไม่ใช่ว่าอยู่ ๆ ไปตัดเงินออก</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. เปิดเผยถึงข้อเรียกร้องของรพ.เอกชนในการเข้าร่วมนโยบาย ด้านสุขภาพของรัฐ ว่า รพ.ทั้งรัฐและเอกชนใช้มาตรฐานเดียวกันและอัตราการจ่ายเงินเดียวกัน อย่างไรก็ตาม รพ. เอกชนหลายแห่งมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของตัวเองให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลต่อต้นทุน สปสช. จะได้เชิญทาง รพ.เอกชนมาหารือต่อไป</p>
ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์	<p>การจัดซื้อยาระบบบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชานี รองเลขาธิการ สปสช. ในฐานะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีสธ.เป็นประธาน กล่าวถึงการจัดซื้อยาว่า ขณะนี้อนุกรรมการได้จัดซื้อยาตามระยะเวลาที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค. ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือ ร่วมกับบอภ. ในการต่อรองราคาในรายการยาเพิ่มเติม</p>
เว็บไซต์news	<p>กองทุนสวัสดิการ รพ.ระยอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.รพ.ระยอง เผยข้อเท็จจริงและความเป็นมาของงบประมาณและการเบิกจ่าย กองทุนสวัสดิการรพ.ระยอง หลังได้รับการร้องเรียนจาก กลุ่มบุคลากรของรพ.ระยอง ที่ส่งหนังสือถึงปชช.และสตง.ให้ ตรวจสอบบัญชี “กองทุน สวัสดิการโรงพยาบาลระยอง” ในช่วงปี 2559 - ส.ค. 2560 เนื่องจากมีเงินของเอกชน และ ผู้ประกอบกิจการขายยา เครื่องมือแพทย์ โดยมีเงินเข้าผ่านบัญชี หลักแสนถึงหลักล้านบาท และมีการเบิกจ่าย 2 ล้าน บาท ภายในวันเดียว ว่า ได้ทำรายงานและเอกสารอย่างถูกต้องทุกอย่างไปยังผู้ว่า ระยอง และสป.สธ.แล้ว ในการ เบิกจ่ายงบประมาณของกองทุน มีการเบิกเงินของกองทุนเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จำนวน 2 ล้านบาท และได้ เข้าให้กับบัญชีกองทุนพัฒนางานวิจัยโรงพยาบาลระยอง จำนวน 2 ล้านบาท ในวันเดียวกัน (16 ส.ค. 2560) โดย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การใช้จ่ายแต่ละโครงการมีหลักฐานตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเงินในบัญชี ต้องมีการเบิก 2 ใน 3 คน และต้องมีโครงการเพื่อแสดงเจตจำนงของงบประมาณ ผ่านอนุกรรมการทั้งหมด 8 คน จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ ส่วนเงินที่โอนเข้าบัญชีกองทุนพัฒนางานวิจัยโรงพยาบาลระยอง มีกระบวนการการคัดสรรและการกลั่นกรองในการใช้งบประมาณ และได้ทำรายงานไปยังสป.สธ.อย่างถูกต้องทุก 6 เดือนตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ผอ.รพ.ระยองและสมาชิกองค์กรรวมทั้งอนุกรรมการของกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลระยอง จะแถลงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนและสมาชิกให้ทราบอีกครั้ง</p>
เดลินิวส์	<p>ภาษีเหล้า-บุหรี่</p> <p>-เสนอบทความ รศ.ดร.สุชาติ ตั้งทางธรรม นักเศรษฐศาสตร์ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ระบุว่า ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สินค้าทุกชนิดเมื่อราคาสูงขึ้น การบริโภคจะลดลง การปรับขึ้นภาษีเหล้า-บุหรี่ครั้งนี้ก็คาดหวังให้การบริโภคลดลงเช่นกัน ธนาคารโลกและองค์การอนามัยโลกเคยศึกษาผลของการขึ้นภาษีและมีรายงานเปรียบเทียบว่า หากราคาบุหรี่ขึ้น 10% จะทำให้ปริมาณการสูบบุหรี่ลดลง 4% ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนประเทศกำลังพัฒนาจะลดลงประมาณ 8% มาตรการทางภาษีจึงเป็นมาตรการที่ทั้งธนาคารโลกและองค์การอนามัยโลกยอมรับว่าเป็นมีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมการบริโภค</p> <p>-ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รอง ผจก.กองทุน สสส. กล่าวว่า การปรับภาษีเหล้ามีผลลดการบริโภคได้จริง แต่จะมีผลต่อสุขภาพของประชาชนตามเป้าหมายหรือไม่ ต้องพิจารณาที่ยอดจำหน่ายหลังการปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรการภาษีอาจได้ผลในช่วงแรก เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นก็อาจหันมาดื่มใหม่ จึงต้องดำเนินการทั้งด้านคนซื้อและคนขาย ซึ่งมาตรการควบคุมราคา ควบคุมการโฆษณา จำกัดการเข้าถึง จำกัดพื้นที่จำหน่าย จำกัดจำนวนความหนาแน่นของร้าน เวลาจำหน่าย มีผลวิจัยว่ามีส่วนลดการบริโภคได้</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ทำหมันยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานบริการตรวจสอบภายใน ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ) เดินทางมาประเทศไทยเพื่อตรวจติดตามโครงการเกี่ยวกับไวรัสซิกาในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรมควบคุมโรค และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่ง ม.มหิดลเริ่มโครงการนำร่องทำหมันยุงลาย โดยใช้วิธีฉายรังสีให้ยุงลายตัวผู้ ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมีย และทำให้ยุงตัวเมียกลายเป็นหมันไปด้วย จากนั้นได้ปล่อยยุงฉายรังสีที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และเฝ้าติดตามประเมินผล พร้อมวางแผนตั้งโรงงานทำหมันยุงเพื่อนำไปปล่อยในประเทศต่างๆ ต่อไป เป็นการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อความปลอดภัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม</p>
เดลินิวส์	<p>เครือข่ายอาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตูจินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รพ.สธ. เดินทางมามอบนโยบายพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการอาหารปลอดภัย เขตบริการสุขภาพที่ 7 จากเครือข่ายอาหารปลอดภัย รับฟังข้อเสนอแนะปัญหาข้อจำกัดอุปสรรคผู้ปฏิบัติและภาคีเครือข่าย ที่ห้องประชุม รพ.ขอนแก่น และกล่าวว่า ความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี อันจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนสร้างเมืองอาหารปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพของแต่ละจังหวัด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ประชุมวิชาการและนิทรรศการเมืองสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ วัชรปยานันท์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ภายหลังจากเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเมืองสมุนไพร (Herbal City) ที่ จ.สงขลา ว่า กรม.เห็นชอบและอนุมัติแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย เป็นการกำหนดนโยบายส่งเสริมให้สมุนไพรไทยมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ไทย เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ</p>
ผู้จัดการออนไลน์ โพสต์ทูเดย์	<p>"บัวบก" บำรุงสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันภาวะสมองเสื่อม หรือโรคอัลไซเมอร์ พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและมีแนวโน้มสูงขึ้น สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคคือ บัวบก จากการศึกษาวิจัยพบว่า มีฤทธิ์รักษาแผลที่ผิวหนัง รักษาแผลในทางเดินอาหาร รักษาความผิดปกติของหลอดเลือดดำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รักษาแผลในปาก บำรุงสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์ ช่วยฟื้นฟูความจำ มีผลกับความจำและการเรียนรู้ในผู้สูงอายุ และยังช่วยเสริมการทำงานของกาบา (GABA) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยรักษาสมาดุลของจิตใจ ทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันมีการผลิตสารสกัดจากบัวบกเป็นยาบำรุงสมอง หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เชื้อวัณโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในการในการศึกษาเชื้อวัณโรค พบว่า ประเทศไทยมีเชื้อวัณโรคที่พบบ่อยสองสายพันธุ์ได้แก่ สายพันธุ์ปักกิ่ง และสายพันธุ์แอฟริกาตะวันออกและอินเดีย ซึ่งสายพันธุ์ปักกิ่งมักพบได้ในผู้ป่วยวัยทำงาน ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาตะวันออกและอินเดีย มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ การศึกษาทางระบาดวิทยาพันธุศาสตร์ทำให้ทราบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคคนละสายพันธุ์ มีความเสี่ยงไม่เหมือนกัน ความหลากหลายทางสายพันธุ์ของเชื้อวัณโรค ที่ระบาดในประเทศไทย ทำให้การควบคุมวัณโรดยากกว่าประเทศอื่น</p> <p>ที่ผ่านมา กรมฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียววิจัยด้านวัณโรคและได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก JICA ประเทศไทย และ AMED จนได้พัฒนานวัตกรรมที่นำมาใช้ประกอบการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค ได้แก่ การตรวจเลือดเพื่อประเมินการแสดงออกของยีนที่ช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค การถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรค เพื่อการประเมินภาวะติดต่อยาด้านวัณโรค วิธีตรวจระดับยาด้านวัณโรคเพื่อประเมินขนาดยาด้านวัณโรคให้เหมาะสม และการตรวจพันธุกรรม เพื่อปรับขนาดยาด้านวัณโรคให้เหมาะสมกับลักษณะพันธุกรรม ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้นและลดการเกิดผลข้างเคียงจากยาด้านวัณโรค</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ห้องปฏิบัติการไร้พิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้จัดโครงการ “Biosafety engineering and control for health laboratories in ASEAN” เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการสาธารณสุขอาเซียนให้มีมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล และพัฒนาให้มีความพร้อมรับสถานการณ์โรคที่มีความรุนแรง และแพร่กระจายได้เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะโรคติดต่อ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในวาระด้านความมั่นคงทางชีวภาพ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>ชายแดนใต้เกิดโรค PTSD สูงกว่าพื้นที่ทั่วไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ พบปัญหาสุขภาพจิตที่น่าห่วงที่สุดคือ โรค PTSD หรือโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ผลสำรวจในปี 2557 พบว่า เหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้มีอัตราเกิดโรค PTSD ร้อยละ 2.6 สูงกว่าพื้นที่ทั่วไปที่พบประมาณร้อยละ 0.5 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา ซึ่งทีมจิตแพทย์จะให้การดูแลรักษาทันทีที่เบ็ดเสร็จที่โรงเรียน และติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการขยายโครงการเพิ่มในปีงบประมาณ 2561</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 7</p>	<p>สบรพ.เอกชนรักษาวัณโรคผู้ป่วยจนเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีรพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านรัตนนิลศจ. จ.นนทบุรี แพทย์ได้ทำการปรับยารักษาวัณโรคจนผู้ป่วยมีอาการแยลงและเสียชีวิต โดยจะตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ คือ 1.ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมีการควบคุมและดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพในสถานพยาบาลของตนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ และ 2.สถานพยาบาลมีการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน คือ สถานที่ ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ การบริการ เครื่องมือ ยา และอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินหรือไม่ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย</p>
<p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>จับสถานเสริมความงามเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ และเจ้าหน้าที่สจ.สงขลา เข้าตรวจค้นภายในบริษัท เช็กซีมี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ อ.เมือง จ.สงขลา หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าลักลอบเปิดเป็นสถานพยาบาลเสริมความงามโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการฉ้อฉลเสริมความงามให้กับลูกค้าทั้งที่ไม่ใช่แพทย์ จากการตรวจค้นพบชั้นล่างเตรียมเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ส่วนบนชั้น 3 ห้องด้านหลังถูกใช้เป็นห้องฉ้อฉลเสริมความงามพร้อมเตียงแบบที่ใช้ในสถานพยาบาล 2 เตียง ภายในห้องพบสารเสริมความงามหลายชนิด และในถังขยะยังพบเข็มฉีดยา ฤงมือ สำลี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และสารก่อกำเนิดที่ใช้แล้ว น.ส.กมลลา นุ้ยภิญโญ อายุ 28 ปี ซึ่งรับเป็นเจ้าของบริษัท ในเบื้องต้นให้การว่า สารเสริมความงามที่พบในห้องลูกค้าเป็นคนซื้อมาให้ฉีด และในวันที่ได้ฉีดลูกค้าให้ลูกค้าไป 1 ราย โดยลูกค้าจะติดต่อจองคิวผ่านเฟสบุ๊ก เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม และแจ้งข้อหาเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์ Mthai.com	วัยรุ่นป่วยโรคซึมเศร้าโดดคอนโดเสียชีวิต -เสนอข่าว สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีผู้พลัดตกจากที่สูงลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต บริเวณลานจอดรถของอเมซอน เรสซิเดนซ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตรวจสอบพบเป็นคอนโดนิเยียมสูง 8 ชั้น บริเวณลานจอดรถพบศพนางสาวนิตดา คณารมย์ อายุ 17 ปี ชาวจังหวัดสระแก้ว สอบสวนพยานแวดล้อมทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นโรคซึมเศร้า และพักอาศัยอยู่กับญาติที่คอนโดดังกล่าว ก่อนเกิดเหตุได้ขึ้นไปบนดาดฟ้า แล้วกระโดดลงมาร่วงกระแทกพื้นเสียชีวิต
มติชน	รางวัลเลิศรัฐ -เสนอภาพข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มองรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2560 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการระดับดีเด่น ของสำนักงาน ก.พ. ให้แก่ ภก.วีระชัย นลวชัย ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ในนาม อย.
สยามรัฐ คอลัมน์ ไชยประเด็น ไชยเชยล	เครื่องดื่มแก่นอนกรน -เสนอข่าว จากกรณีมีเรื่องแชร์ผ่านสื่อโซเชียลเรื่องสูตรน้ำสมุนไพรหรือเครื่องดื่มช่วยรักษาอาการนอนกรนได้ อย.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษาการนอนกรน ว่า การรักษาทำได้โดยการผ่าตัด และรักษาแบบไม่ผ่าตัด โดยปรับพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวคือ 1.ลดน้ำหนัก ควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.หลีกเลี่ยงยาที่ทำให้ง่วง 4.หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ 5.นอนศีรษะสูงเล็กน้อย 6.ใช้ยา สเตียรอยด์พ่นจมูกวันละ 1 ครั้งก่อนนอน 7.ใช้เครื่องเป่าลมในทางเดินหายใจส่วนบน 8.ใช้เครื่องมือทางทันตกรรม จึงไม่ควรหลงเชื่อการแชร์ที่ผิดๆ และรีบรักษา เพราะเป็นเรื่องที่รบกวนคุณภาพชีวิตทั้งตนเองและคนรอบข้างอย่างมาก
สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง	รพ.ราชวิถีปิดปรับปรุงห้องคลอด -เสนอข่าว รพ.ราชวิถีจะปิดปรับปรุงห้องคลอดตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ทำให้ผู้รับบริการคลอดไม่สะดวก ทั้งสถานที่และการให้บริการ จึงอยากให้พิจารณาเลือกคลอดที่รพ.อื่นในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ที่ต้องการจะคลอดในรพ.ราชวิถี เจ้าหน้าที่จะพยายามให้การดูแลอย่างดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว
เดลินิวส์	ขยายศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ -เสนอข่าว นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นพ.สสจ.นครพนม เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและนวัตกรรม จ.นครพนม เนื่องจากปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่จะถูกส่งเข้าศูนย์เด็กเล็กตั้งแต่อายุยังน้อย การพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเริ่มดำเนินการจากศูนย์เด็กเล็กต้นแบบที่เป็นเป้าหมาย 1 ตำบลต่อ 1 ศูนย์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับศูนย์เด็กเล็กอื่น และขยายผลพัฒนาให้เต็มพื้นที่ต่อไป
ไทยรัฐ	มหกรรมเล่นสนุก-สู่เด็กไทยยุคใหม่ -เสนอข่าว นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย นายอำเภอชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดมหกรรม “กระโดด โลดเต้น เล่นสนุก สู่เด็กไทยยุคใหม่ สูงสมส่วนแข็งแรง” ตามโครงการ โชป่า แอนด์ ชายดีป่าเกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน แก้ไขปัญหาเด็กอ้วน” โดยมีนายพิไชยรัช อัครกัลป์ หัวหน้า สสอ.ชนแดน ให้การต้อนรับ มีโรงเรียนในเครือข่ายที่เป็นต้นแบบ 13 โรงเรียน เข้าร่วมจัดกิจกรรม เพื่อนำไปขยายผลยังโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ต่อไป
ไทยรัฐ แนวนหน้า ข่าวหุ้น	ออมสินชื้อปเฟลลิน -เสนอข่าว ธนาคารออมสิน ร่วมกับ กทม. กรมอนามัย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร มรภ.สวนสุนันทา จัดโครงการ Thailand Street Food By GSB ยกกระดับผู้ค้าขายอาหารริมทาง พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้มีโอกาสสร้างความมั่นคงและมั่นคงทางอาชีพ นำร่องที่อารีย์สัมพันธ์เป็นแห่งแรก ภายใต้ชื่องาน “ชื้อปเฟลลินเดินชิม @อารีย์” ระหว่าง วันที่ 21-30 ก.ย.นี้
เดลินิวส์	ใช้เลือดออก -เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. รายงานข้อมูลสถานการณ์ใช้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-16 ก.ย. 2560 มีผู้ป่วยสะสม 5,107 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 14 ปี พื้นที่ที่มีผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ จตุจักร บางกะปิ บางซื่อ คลองสามวา และวังทองหลาง เขตที่มีผู้ป่วยน้อยที่สุดคือ สัมพันธวงศ์

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	สสส.เลื่อนรับหนังสือสมุดภาพ -เสนอข่าว สสส.แจ้งเลื่อนเวลาขอรับหนังสือสมุดภาพ “100 วันเปลี่ยนความโหม่งเป็นพลัง” เป็นตั้งแต่ 23 ก.ย. เป็นต้นไป ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
ข่าวสด คอลัมน์ ย่อโลก	แบคทีเรียกินเนื้อคน -เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานกระแสความตื่นตระหนกในออสเตรเลีย เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนเพิ่มอย่างต่อเนื่องในหลายรัฐ โดยในปีนี้ รัฐวิกตอเรียมีผู้ป่วย 159 คน จากเดิม 102 คน นอกจากนี้ ยังพบในควีนสแลนด์ เวสเทิร์นออสเตรเลีย และนิวเซาท์เวลส์ รวมทั้งนอร์ทเทิร์นเทริทอรี



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch